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การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๖ 
วันจันทร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖   

เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

............................................ 
 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 
๑๖. 
๑๗. 
๑๘ 

 

นางสาวเขมณัฏฐ์        รักจรรยาบรรณ 
นายบัญชา               สายสบืสวัสดิ ์
นางสาวพรรณพัชนันท์ อัครมั่นคงวณิช     
นายนิพนธ์               สายสบืสวัสดิ ์
นายสมชัย                สนธิอัชชรา  
นายดนัย                 เอ่ียมวสันต์ 
นายธรรมรัตน์           เพชราวุฒิไกร 
นายจิรชัย                อัมราลิขิต 
นายปิยมิตร              มูลผลา 
นางศิริลักษณ์            พงษ์พานิช 
นายชัยวุฒิ               นาคสินธุ์ 
นางสาวศศิธร           แต้พานิช 
นายณภัทร              กิตติโกษา 
นายพรศักดิ์             ก่อเลิศรัศมี 
นายสิทธิศักดิ์           มูลผลา 
นายวีรวุฒิ               กรกิจโสภณ 
นายสว่าง                ทัดเทียม  
นางสาวเพียรผจง       รวงผึ้ง 
 

รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

 

 
 

ผู้ลาประชุม      จ านวน    ๑  คน 
๑. นายพิชัย      ทรงศักดิ์ศรี    ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม        ลาป่วย 
 
ผู้ขาดประชุม    จ านวน  -   คน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

 
๑๖. 

 
๑๗. 
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
๒๒. 
๒๓. 

นายวิจัย            อัมราลิขิต 
นายศุภฤกษ์        มูลผลา 
นายประยูร         กิจอริยกุล 
นายปรีชา           กาญจนบัตร 
นายธเนศร์          เจริญชัย 
นายประยุทธ       กาญจนางกูรพันธุ์ 
นายด ารงศักดิ์      ทองนพเก้า 
นางสาวเกตน์นิภา  ไกรจะบก 
นางสาวทัศนีย์      แย้มเอม 
นางอัญชลี          แย้มโพธิ ์
นางรัฐศรัณย์       ตันบรรลือสุข 
นายวราวุฒิ         ชูแสง 
นางสาวสิรภัทร    เหล่าโกธา 
นางสาววิลาสินี    แสงเพ่ิม 
นางอัญชลี          คงทอง 
 
นางสาวรังศิมา    เสียงเพราะ 
 
นายอาทิตย์        ชลพันธุ์ 
สิบเอกวิรัตน์      แดงยั่งยืน 
นางธัญญ์นภัส     วิรัตน์เกษม 
นางพัชรี           เจริญศรีสุวฒัน์ 
นายสุพล            แพงพงษ์ 
นายชาญชัย        หอมเสียง 
นางสาวปฐมาวดี  พิริยะตะกุล 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
รก.ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
นิติกรช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 

 
นางสาวเพียรผจง  รวงผึ้ง  -เนื่องด้วยวันนี้ นายพิชัย  ทรงศักดิ์ศรี  ประธานสภาเทศบาลเมือง
เลขานุการสภาเทศบาล  พนัสนิคม เรื่อง ขอลาป่วย และขอเรียนเชิญนางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ               
    รองประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา            
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม ค่ะ 
     -ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมได้มาครบองค์ประชุม
    แล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย          
    และเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี        
    พ.ศ.๒๕๖๖ และด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 
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นางสาวเขมณัฏฐ์  รักจรรยาบรรณ -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว   ดิฉันขอเปิด             
รองประธานสภาเทศบาล   การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี                             
    พ.ศ.๒๕๖๖  ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม   ดิฉันขอเชิญเลขานุการ                                  
    สภาเทศบาลได้อ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ให้สมาชิกสภา         
    เทศบาลได้รับทราบ  ขอเชิญค่ะ 

นางสาวเพียรผจง   รวงผึ้ง  ประกาศสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  เมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยแรก              
    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖  ได้ก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ 

สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖  มีก าหนด  ๓๐ วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๖๖  เป็นต้นไป นั้น 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ

 เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒   
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยแรก  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีก าหนด  ๓๐  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์            
พ.ศ.๒๕๖๖  เป็นต้นไป 
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
   (นายพิชัย    ทรงศักดิ์ศรี) 
      ประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นำงสำวเขมณัฏฐ์ รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญพนักงานใหม่แนะน าตัวคะ่ 
รองประธานสภาเทศบาล    

นำงสำววิลำสินี   แสงเพิ่ม  -เรียนประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมการประชุม 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาววิลาสินี   แสงเพ่ิม   โอนย้ายมาจากองค์การบริหาร                            
    ส่วนจังหวัดชลบุรี  มาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  ที่เทศบาล            
    เมืองพนัสนิคม  ตั้งแต่วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๖ ขอฝากตัวด้วยนะคะ                        
    หากมีเรื่องประสานงานเรื่องใด ๆ  ก็ยินดีคะ่  ขอบคุณค่ะ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์ รักจรรยำบรรณ ๑.๑ กำรจัดท ำร่ำงระเบียบสภำเทศบำลเมืองพนัสนิคมว่ำด้วย                  
รองประธำนสภำเทศบำล  กำรด ำเนินกำรของประชำชนในกำรเข้ำชี่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
     -ขอเชิญ  คณะกรรมการฯ ค่ะ 

นำยชำญชัย   หอมเสียง   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นิติกรช ำนำญกำร  ผม  นายชาญชัย  หอมเสียง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา               
    การจัดท าร่างระเบียบเทศบัญญัติการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ             
    เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

   ตามที่สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมมีมติที่ประชุมในคราวประชุม                     
สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕                
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ และได้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
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วิสามัญเพ่ือพิจารณาการจัดท าร่างระเบียบสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมว่าด้วย
การด า เนินการของประชาชนในการเข้ าชื่ อ เสนอข้อบัญญัติท้ อ งถิ่ น                     
จ านวน  ๓  ท่าน ประกอบด้วย 
๑.นายนิพนธ์    สายสืบสวัสดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   เขต  ๓ 
๒.นายณภัทร   กิตติโกษา       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม   เขต  ๓ 
๓.นายชาญชัย  หอมเสียง       นิติกรช านาญการ 

โดยคณะกรรมการได้ร่วมประชุมพิจารณาให้ 
๑.นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์    เป็นประธานคณะกรรมการ  
๒.นายชาญชัย   หอมเสียง     เป็นเลขานุการ 

ซึ่งคณะกรรมการฯ  ได้ด าเนินการจัดท าร่างระเบียบฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาเทศบาล                         
ทุกท่านแล้ว   

จึ งน า เรียนเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมพิจารณาให้                      
ความเห็นชอบเพื่อบังคับใช้ต่อไป 
    (นายนิพนธ์    สายสืบสวัสดิ์) 
                  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
           ประธานคณะกรรมการวิสามัญ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  เมื่อไม่มี  ขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ เพื่อบังคับใช้
    ต่อไปขอได้โปรดยกมือค่ะ 

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  เห็นชอบ   ๑๕  เสียง   ประกอบด้วย 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ๑.นายธรรมรัตน์               เพชราวุฒิไกร 
    ๒.นายบัญชา                   สายสืบสวัสดิ ์
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์        อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์                   สายสืบสวัสดิ ์
    ๕.นายสว่าง               ทัดเทียม 
    ๖.นายดนัย                     เอ่ียมวสันต์ 
    ๗.นายปิยมิตร                  มูลผลา 
    ๘.นางศิริลักษณ์                พงษ์พานิช 
    ๙.นายชัยวุฒิ                   นาคสินธุ์  
    ๑๐.นางสาวศศิธร            แต้พานิช 
    ๑๑.นายณภัทร               กิตติโกษา 
    ๑๒.นายพรศักดิ์              ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๓.นายจิรชัย                อัมราลิชิต 
    ๑๔.นายสิทธิศักดิ์           มูลผลา 
    ๑๕.นายวีรวุฒ ิ               กรกิจโสภณ 
นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือค่ะ  ไม่มี 
รองประธำนสภำเทศบำล   -งดออกเสียง   ๑  เสียง   ประธานสภาเทศบาล 
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    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าร่างระเบียบสภาเทศบาลเมือง
    พนัสนิคมว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ  ข้อบัญญัติ          
    ท้องถิ่น 

ระเบียบวำระท่ี  ๒     เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองพนัสนิคม                                      
    สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๔  ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันอังคำรที่  ๒๗  ธันวำคม      
    ๒๕๖๕ 
นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -ส าหรับรายงานการประชุมทางคณะกรรมการตรวจรายงาน                                
รองประธำนสภำเทศบำล  การประชุมได้ตรวจพิจารณาแล้ว  และเลขานุการสภาเทศบาล ได้จัดส่ง 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี                           
    พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อวันอังคารที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕  ให้ท่านสมาชิกสภา                       
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมพิจารณาล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด                                      
    จะขอแก้ไขหรือไม่คะ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไข               
    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม           
    สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่  ๒๗  ธันวาคม    
                   พ.ศ.๒๕๖๕  

ระเบียบวำระท่ี  ๓   ๓.๑  เรื่อง  ก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมสภำเทศบำลเมืองพนัสนิคม 
    สมัยสำมัญ  ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๖  ก ำหนดวันเริ่มต้นประชุม  และจ ำนวน         
    วันประชุมสภำเทศบำลเมืองพนัสนิคม  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี       
    พ.ศ.๒๕๖๖ แต่ละสมัย 
นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำงสำวเพียรผจง รวงผึ้ง   เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม และสมาชิกสภาเทศบาล
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ทุกท่าน   ตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๑๔)                                                              
    พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา  ๒๔ วรรคแรก ในปีหนึ่ งให้มีสมัยประชุมสี่สมัย                           
    สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภา         
    เทศบาลฯ ก าหนด  มาตรา  ๒๔ วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ ให้ม ี        
    ก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก                               
    ผู้ว่าราชการจังหวัด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ                               
    การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔                  
    ข้อ ๒๑  วรรคแรก การก าหนดจ านวนสมัยการประชุมประจ าปี ระยะเวลา                                        
    และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  และวันเริ่มสมัย                    
    ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ            
    ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม               
    สามัญประจ าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ                                           
    โดยอนุโลม  ข้อ ๑๑ (๒) ส าหรับเทศบาลให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุม                            
    สมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด                      
    กี่วัน  กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก                        
    ของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
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นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมือง                       
รองประธำนสภำเทศบำล  พนัสนิคม  สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ และวันเริ่มต้นประชุม 
    และจ านวนวันประชุมแต่ละสมัย 
     -ขอเชิญ  นายดนัย   เอ่ียมวสันต์  ค่ะ 

นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน  กระผม นายดนัย  เอ่ียมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาล เมืองพนัสนิคม              
    เขต  ๑ ขอเสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖         
    จ านวน ๔ สมัย  ดังนี้ 
    สมัยแรก  คือ สมัยประชุมนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖ 
    เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๒  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๓  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๔  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๖เป็นต้นไป  มีก าหนด ๓๐ วัน 

นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -ขอผู้รับรองค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำงสำวเพียรผจง   รวงผึ้ง  -รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่คะ  เมื่อไม่มี                  
รองประธำนสภำเทศบำล  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ  ก าหนดให้มีจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 
   พ.ศ.๒๕๖๖  จ านวน  ๔  สมัย  คือ 
    สมัยแรก  คือ สมัยประขุมนี้  เริ่มตั้งแต่วันที่   ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๖ 
    เป็นต้นไป   มีก าหนด  ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๖  เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
    สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป  

มีก าหนด  ๓๐ วัน 
     -ต่อไป  ๓.๒  เรื่อง ก ำหนดวันเริ่มต้นประชุมและจ ำนวนวันประชุม             
    ของกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๗ 
    ขอเชิญสมาชิกเสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุมและจ านวนวันประชุมสภา
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗  ค่ะ 
     -ขอเชิญ นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร  ค่ะ 

นำยธรรมรัตน์   เพชรำวุฒิไกร  -เรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
สมำชิกสภำเทศบำล  นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต  ๑      
   ขอเสนอก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก            
   ประจ าปี  พ . ศ . ๒๕๖๗  ตั้ ง แต่ วั นที่  ๑  กุ มภา พันธ์  พ . ศ . ๒๕๖๗  เป็ นต้ น ไป                           
    มีก าหนด  ๓๐ วัน 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอผู้รับรองค่ะ  
รองประธำนสภำเทศบำล 
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นำงสำวเพียรผจง   รวงผึ้ง  -รับรองถูกต้องค่ะ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอเป็นอย่าง อ่ืนอีกหรือไม่ค ะ               
รองประธำนสภำเทศบำล  เมื่อไม่มี  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก                    
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๗  เป็นต้นไป   
   มีก าหนด  ๓๐  วัน 

ระเบียบวำระท่ี  ๔   เรื่องญัตติเพื่อทรำบ 
     ๔.๑ เรื่องประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

พ.ศ.๒๕๖๕  
นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่ เคารพ  ข้ าพเจ้ าขอเสนอญัตติ
นำยกเทศมนตรี   การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  พ.ศ.๒๕๖๕ 
       หลักกำร 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
   พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติ 
   แล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงาน 
   จั งหวั ดแบบบู รณาการ  องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด   อ า เภอ   หน่ วยงาน                                  
    ที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน                
    สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวัน                                 
    นับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   เหตุผล 
 เทศบาลเมืองพนัสนิคมได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เทศบาลเมืองพนัสนิคม             
ลงวันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพ่ือทราบ
ต่อไป 

นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        
รองประธำนสภำเทศบำล  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง พ.ศ.๒๕๖๕  สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม รับทราบค่ะ 

ระเบียบวำระท่ี  ๕   เรื่อง ญัตติเพื่อพิจำรณำ 
นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ ๕.๑ ญัตติขออนุ มัติ โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี                      
รองประธำนสภำเทศบำล  งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖  เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักปลัดเทศบำล         
    และกองกำรเจ้ำหน้ำที่) 
    ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นำยกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติฯ  ข้าพเจ้า  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย           
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวด                                               
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    ค่าครุภัณฑ์  เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และเพ่ือ                    
    รองรับการปฏิบัติราชการของส านักปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่  โดยมี                  
    รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป 
 งบบุคลากร/ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 -เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งบประมาณตั้งไว้ 
๖,๘๑๐,๙๐๐ บาท  คงเหลือ  ๕,๑๘๗,๓๗๕ บาท  โอนลด ๑๔๗,๐๐๐ บาท 
 โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
 ส ำนักปลัดเทศบำล 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป /งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 งบลงทุน / หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์                 จ านวน   ๓๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๒ 
จ านวน  ๑  เครื่อง   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน) 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์               จ านวน  ๔๔,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ 
จ านวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน) 
๓. เครื่องส ารองไฟ       จ านวน ๑๗,๑๐๐ บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ   ขนาด ๑ kVA  จ านวน  ๓  เครื่อง 
ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน) 
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  แก้ไขและ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  หน้า ๒๐ 
๔. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)      จ านวน  ๑๘,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch)   ขนาด ๒๔ ช่อง 
แบบที่ ๒ จ านวน  ๑  เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน)๕. 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย     จ านวน   ๕,๔๐๐  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)             
แบบที่ ๑ จ านวน  ๑  เครื่อง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน)
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  
ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๕  เทศบาลเมืองพนัสนิคม  หน้า ๑๐ 
โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป/งำนบริหำรทั่วไป 
งบลงทุน/หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์               จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท 
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-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่ ๒  
จ านวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน) 
๒. เครื่องส ารองไฟ                จ านวน   ๒,๕๐๐  บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  ขนาด  ๘๐๐  VA จ านวน  ๑  เครื่อง 
ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน) 
 ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓  หมวด ๔            
ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึ งขอได้ โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                    
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่คะ 
รองประธำนสภำเทศบำล   -ขอเชิญนายดนัย  เอี่ยมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมคะ 

นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  กระผมนายดนัย   เอ่ียมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๑ 
   ผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตนิดหนึ่ง  ในเรื่องการซื้อคอมพิวเตอร์ ข้อ ๑ และข้อ ๒ 
   ในกรณี  ข้อ  ๑  การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท จ า น ว น                         
    ๑ เครื่อง กับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ข้อ ๒  คอมพิวเตอร์  จ านวน                         
    ๔๔,๐๐๐  บาท  จ านวน ๒ เครื่อง  ผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นิดหนึ่ง  ไว้รอ                             
    การประชุมสมัยการประชุมครั้งหน้าค่อยปรับปรุงใหม่ การซื้อเครื่องแรก                              
    เพราะอะไรถึงราคา  ๓๐,๐๐๐ บาท ข้อ ๒ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องที่  ๒                      
    เพราะอะไรถึงราคา ๔๔,๐๐๐ บาท  สเปคแบบไหน  ครั้งหน้าช่วยหาข้อมูล               
    มาด้วยครับว่าสเปคเป็นยังไง  ขอบคุณมากครบั 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล   

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นำยกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ  ในเรื่องการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เป็นความต้องการของส านัก            
    ปลัดเทศบาลและกองการเจ้าหน้าที่  เพราะฉะนั้นในเรื่องความแตกต่าง                  
    ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงว่าท าไมถึงราคา  ๓๐,๐๐๐  บาท  ท าไม                                 
    ซื้อคอมพิวเตอร์  ๒ เครื่อง  ราคา  ๒๒,๐๐๐ บาท เป็นไปตามที่ทางเจ้าหน้าที่             
    ได้น าเสนอขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพ้ืนฐานที่ก าหนด                   
    ให้ เราด าเนินการ  ใครสามารถชี้แจงได้ เชิญครั บ  ขอเชิญเลขานุการ                                   
    สภาเทศบาล ชี้แจงครับ 

นำงสำวเพียรผจง   รวงผึ้ง  -ขออนุญาตชี้แจงแทนนะคะ  ทางส านักปลัดเทศบาลฯ  และทาง
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  กองการเจ้าหน้าที่เสนอมาจะเป็นการใช้งานที่มีมาตรฐานของแบบที่ ๑  
   กับมาตรฐานของแบบที่ ๒ การใช้งานจะมีความแตกต่างกัน ส าหรับราคาที่ เขา                             
    ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานของกระทรวง ICT ทีไ่ดก้ าหนดไว้เลย ถ้าจะใช้แบบที่ ๑          
    จะได้ราคานี้ค่ะ  แบบที่ ๒ ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่ง  เป็นมาตรฐานของกระทรวง           
    ICT ค่ะ 
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นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายดนัย  เอี่ยมวสันต์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยดนัย  เอี่ยมวสันต์    ใช่ครับ  ขนาดหน้าจอกี่นิ้ว  สเปคที่ใช้จ านวนเท่าไร  ความจุของเครื่อง 
สมำชิกสภำเทศบำล  คอมพิวเตอร์เท่าไร ไม่มีระบุไว้คือให้ทางสภาเทศบาลแบบนี้   ทางสมาชิกสภา               
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน  ช่วยชี้แจงนิดหนึ่งครับ   

นำงสำวเพียรผจง   รวงผึ้ง  -รายละเอียดที่ไม่ได้ใส่ไว้  การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  จะให้เจ้าหน้าที่แนบรายละเอียดประกอบการพิจารณาในการประชุมสภา          
    เทศบาลครั้งหน้าค่ะ 

นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   ผมไม่ได้ว่าอะไร  เพียงแต่ว่าสมัยการประชุมสมัยหน้าถ้ามีการซื้อ
สมำชิกสภำเทศบำล  คอมพิวเตอร์ผมขอนิดหนึ่ง สเปคที่ใช้จ านวนเท่าไร  จอมีขนาดกี่นิ้ว  ความจุ          
    หน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์เท่าไร ขอบคุณครับ จะได้ต่อเนื่องได้ครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่คะ  เมื่อไม่มี                  
รองประธำนสภำเทศบำล  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย  ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาท่านใด       
         อนุมัติตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
              พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของส านักปลัดเทศบาล   และ      
   กองการเจ้าหน้าที่  ขอได้โปรดยกมือค่ะ 

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  เห็นชอบ  ๑๖  เสียง   ประกอบด้วย 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ๑.นายธรรมรัตน์           เพชราวุฒิไกร 
    ๒.นายบัญชา              สายสืบสวัสดิ ์
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์        อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์                      สายสืบสวัสดิ ์
    ๕.นายสว่าง        ทัดเทียม 
    ๖.นายดนัย        เอ่ียมวสันต ์
    ๗.นายปิยมิตร            มูลผลา 
    ๘.นางศริิลักษณ์                  พงษ์พานิช 
    ๙.นายชัยวุฒ ิ        นาคสินธุ์  
    ๑๐.นายสมชัย         สนธิอัชชรา 
    ๑๑.นางสาวศศิธร       แต้พานิช 
    ๑๒.นายณภัทร        กิตติโกษา 
    ๑๓.นายพรศักดิ์                  ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๔.นายจิรชัย        อัมราลิชิต 
    ๑๕.นายสิทธิศักดิ์                มูลผลา 
    ๑๖.นายวีรวุฒ ิ       กรกิจโสภณ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือค่ะ  ไม่มี 
รองประธำนสภำเทศบำล   -งดออกเสียง   ๑  เสียง   ประธานสภาเทศบาล 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของส านักปลัดเทศบาล  และกองการ  
เจ้าหน้าที่   
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-ต่อไปเป็นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองคลัง 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ
นำยกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย                    
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประเภท      
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดในการโอนเงินงบประมาณ ดังนี้ 

เทศบาลเมืองพนัสนิคม  จะด าเนินการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์        มา
ทดแทนของเก่าที่ช ารุดเสียหาย และเพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ             
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรงำนคลัง 
งบบุคลำกร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
เงินเดือนพนักงำน   จ ำนวน  ๒๖,๐๐๐ บำท 

     เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  ๓,๗๘๙,๕๐๐ บาท  คงเหลือ           
    ๓,๐๒๕,๘๙๙ บาท  โอนลด  ๒๖,๐๐๐ บาท   

ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงำนบริหำรงำนคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED สี  ชนิด Network แบบที่ ๒

จ านวน  ๒๖,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network

แบบที่ ๒  (๒๗ หน้า/นาที) จ านวน  ๑  เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๖,๐๐๐ บาท  
(ตามแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยฯ                   
เกณฑ์ราคากลาง) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม  
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  หน้า  ๑๐  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

     -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ      
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗  การโอนเงิน             
   งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ            
   ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจ                
    อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่คะ  เมื่อไม่มี           
รองประธำนสภำเทศบำล  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย  ขอมติที่ประชุมท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

พนัสนิคมท่านใดอนุมัติตามญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 



12 
 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองคลัง ขอได้โปรด
ยกมือคะ่   

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  อนุมัติ   ๑๖  เสียง   ประกอบด้วย 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ๑.นายธรรมรัตน์       เพชราวุฒิไกร 
    ๒.นายบัญชา          สายสืบสวสัดิ์ 
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์    อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์                สายสืบสวสัดิ์ 
    ๕.นายสว่าง              ทัดเทียม 
    ๖.นายดนัย                    เอ่ียมวสันต์ 
    ๗.นายปิยมิตร        มูลผลา 
    ๘.นางศิริลักษณ์              พงษ์พานิช 
    ๙.นายชัยวุฒิ                  นาคสินธุ์  
    ๑๐.นายสมชัย                สนธิอัชชรา 
    ๑๑.นางสาวศศิธร   แต้พานิช 
    ๑๒.นายณภัทร               กติติโกษา 
    ๑๓.นายพรศักดิ์              ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๔.นายจิรชัย                อัมราลิขิต 
    ๑๕.นายสิทธิศักดิ์            มลูผลา 
    ๑๖.นายวีรวุฒ ิ              กรกิจโสภณ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือค่ะ  ไม่มี 
รองประธำนสภำเทศบำล   -งดออกเสียง   ๑  เสียง   ประธานสภาเทศบาล 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองคลัง 

-ต่อไปเป็นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ของกองการศึกษา 

     -ขอเชิญนายกเทศมนตรี   ค่ะ 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นำยกเทศมนตรี   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ     
   รายจ่าย  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์            
   ไฟฟ้าและวิทยุ   และหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน                   
    และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (ท็อปทราย) ในสนามกีฬา                
    เทศบาลเมืองพนัสนิคม จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   เพ่ือตั้งจ่าย                                  
    เป็นรายการใหม ่

โอนลด 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบบุคลำกร 
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 
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-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้  ๓,๕๖๒,๘๐๐  บาท คงเหลือ 
๒,๗๔๒,๔๙๐.๓๓ บาท  โอนลด ๓๑๕,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษำ 
งบลงทุน 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
จัดซื้อส ำโพงอเนกประสงค์ล้อลำก   จ ำนวน  ๑๕,๐๐๐  บำท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์ล้อลาก  ๑๕ นิ้ว  (ราคานอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพนัสนิคม ฯลฯ           
ตั้งจากเงินรายได้  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม               
ครั้งที่ ๒  พ.ศ.๒๕๖๕  หน้า ๒๒ 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
งำนก่อสร้ำง 
งบลงทุน 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทค่ำปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
โครงกำรปรับปรุงสนำมฟุตบอล  (ท็อปทรำย) 
ในสนำมกีฬำเทศบำลเมืองพนัสนิคม จ ำนวน  ๓๐๐,๐๐๐ บำท 
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล (ท็อปทราย) ในสนามกีฬา
เทศบาลเมืองพนัสนิคม (กองการศึกษา)  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๙,๑๕๘ ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                     
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕หน้า  ๔ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 
 ขอได้โปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพ่ือพิจารณาต่อไป 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่คะ 
รองประธำนสภำเทศบำล   -ขอเชิญ  นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์  ค่ะ 

นำยนิพนธ์   สำยสืบสวัสดิ์  -เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพ  และสมาชิกสภา
สมำชิกสภำเทศบำล  เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม  นายนิพนธ์  สายสืบสวัสดิ์ สมาชิก               
    สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๓ กระผมอยากสอบถามผ่านท่าน              
   ประธานสภาเทศบาลผ่ านไปยั งคณะผู้บริหาร   เรื่ องท็อปทรายโครงการนี้                                      
    ผมเป็นผู้เสนอ  ผมอยากทราบว่าการท็อปทรายที่สนามกีฬาเทศบาลเมือง                             
    พนัสนิคม  ผมมองว่าราคา  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ผมมองว่าในพ้ืนที่สนามฟุตบอล            
    ที่ผมลงไปสัมผัสที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่มาก  ผมไม่คิดว่าจะตั้งงบประมาณราคา           
    ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ผมมองว่าราคาสูงไปครับ  ผมคิดว่าถ้ามีการสั่งทรายมาและ               
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    ให้ทางเจ้าหน้าที่ไปลงทราย  ค่อย ๆ  ลงไป  ไม่มาก สนามฟุตบอลถ้าลงไป       
    สัมผัสดูที่สนามฟุตบอล จะรู้ว่าไม่เยอะ ผมคิดว่าราคาค่อนข้างสูง  ยังไงผมก็ขอ                
    ฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ ขอเชิญ  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรี คะ่ 
รองประธำนสภำเทศบำล   

นำยประยูร    กิจอริยกุล   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลฯ                    
รองนำยกเทศมนตรี  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายประยูร   กิจอริยกุล   รองนายกเทศมนตรี   
   ผมดูแลฝ่ายโยธา กองช่าง ทางกองการศึกษาก็ได้ขอให้ทางกองช่างของเทศบาล 

เมืองพนัสนิคมร่วมกับทางกองการศึกษาได้ลงไปดูในเรื่องสนามฟุตบอลของ
เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ซึ่งในเบื้องต้นจะท าอย่างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล            
ผู้ทรงเกียรติเสนอ  ซึ่งเรื่องหลุมเรื่องอะไรเราเคยได้น าทรายกลบครั้งหนึ่งแล้ว    
ให้คนที่ดูแลสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม ปรากฏว่าไม่ตอบโจทย์             
กลบตรงนี้ก็ไปเป็นหลุมตรงนั้น  ก็ได้ปรึกษาทางสนามที่เขาพอมีมาตรฐาน            
เขาก็บอกว่าถ้าท าอย่างนี้   ไม่ตอบโจทย์และก็ไม่ได้มาตรฐานเขาก็บอกมาว่า
ต้องมีการท็อปทราย ถ้ามีการท็อปทรายตามหลุมก็พอได้  แต่ปรากฏว่าให้เขา
ลงมาดูสนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขาบอกว่าถ้าแบบนี้ไม่ได้จะต้องมีการ            
ท็อปทรายทั้งสนามถึงจะได้มาตรฐาน  ท าอย่างนี้ท าไปสักระยะหนึ่งจะกลับมา
เหมือนเดิมอีก  เพราะว่าพ้ืนสนามเรามีความแข็งและดินค่อนข้างที่จะแข็ง  
เพราะฉะนั้นเราก็เลยติดต่อสนามฯ  ที่เขาท าอยู่  ถ้าผู้รับจ้างอย่างเดียวเขาบอก
ว่าท าไม่ได้ ก็เลยติดต่อสนามฯ เคยท าสนามฯ ๑๑ ศอก เขาก็ลงมาดูและมา
ค านวณให้เราและให้ช่างเราไปคุยกับเขาว่าตรงนี้ถ้าท าแล้วได้มาตรฐานเลย   
จะได้จบไปเลยไม่ต้องมาคอยซ่อมแซมอะไรอีก  เรื่องการดูแลรักษาก็ดี                
เรื่องการที่จะน าทรายเข้าก็ดีค่อนข้างที่จะท าล าบากเนื่องจากว่าพ้ืนยางลู่วิ่ง     
เป็นยาง  รถก็เข้าไม่ได้  และมาสรุปว่าท าให้ดีไปเลยครั้งเดียวให้จบ ทรายตรงนี้
ทรายบ้านเราใช้ไม่ ได้ครับ   เท่าที่ผมทราบเขาจะใช้ทรายจากอ าเภอ                      
พนมสารคาม เขาบอกว่าจะต้องใช้ทรายชนิดที่เขาใช้ถึงจะไม่มีก้อนกรวด 
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเห็นชอบ ระยะเวลาก็จะพอดีกับ
ฤดูฝนที่จะเข้ามาถึง ถ้าเรามีการท็อปทรายตรงนี้หญ้าที่มีอยู่จะไม่กระทบมาก 
ถ้าท าตอนนี้หญ้าที่มีอยู่อาจจะตายได้  แต่ถ้าเข้าฤดูฝนเรามีท็อปทรายไปตรงนี้
เราสามารถหยุดใช้สนามชั่วคราวและจะสามารถตอบโจทย์ในสนามฯ ให้มี
มาตรฐานมากกว่าเดิม  และเรื่องที่ เป็นหลุมเป็นบ่อลดลงและก็หมดไป                    
ก็ประมาณนี้ที่ผมได้ลงไปช่วยเขาดูในเบื้องต้น  ขอบคุณมากครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยธรรมรัตน์    เพชรำวุฒิไกร  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล            
สมำชิกสภำเทศบำล  ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร สมาชิกสภาเทศบาลเมือง                              
    พนัสนิคม เขต ๑ ส าหรับในเรื่องของการท็อปทรายที่มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท                 
    ผมก็เป็นส่วนหนึ่งของนักฟุตบอลเตะฟุตบอลมาตลอด  ผมก็ไปสนามกีฬา                                              
    มาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม  และสนาม                         
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    กีฬาเทศบาลต าบลท่าบุญมี  ผมก็มาเตะฟุตบอลที่สนามกีฬาเทศบาลเมือง                                           
    พนัสนิคมอยู่ตลอด  ผมก็ไปเดินดูบริเวณสนามฟุตบอลที่จะมีการท็อปทราย                       
    เป็นหลุม ๆ ก็มีไม่เยอะ ส่วนใหญ่ผมเห็นที่เขาท ากันมีการสั่งทรายมาทีละรถ           
    ธรรมดาทรายรถคันหนึ่ง ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท ต่อให้เป็นทรายจากอ าเภอ              
    พนมสารคามหรือว่าที่ไหน  ผมว่าก าหนดราคาให้อยู่ที่ราคาประมาณ ๕,๐๐๐-                     
    ๗,๐๐๐ บาท ถ้าเทียบใช้ประมาณ ๑๐-๒๐ รถบรรทุกแต่ราคาสูง แต่ผมฟังจาก                      
    ท่านรองฯ ก็ยังก าหนดราคาที่แน่นอนไม่ได้เป็นการพูดคุยกัน  ใน BOQ ก็ไม่มี            
    แจ้งมาให้ทางสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  แบบแปลนก็ไม่มีให้ทางสมาชิกสภา                      
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมจะพิจารณากันยังไง ราคานี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม              
    ยังไงที่จริงจะต้องให้ ข้อมูลกับทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                                          
    ได้รับทราบด้วยให้เราตรวจสอบดูว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับ  อยากจะ                 
    ฝากประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  ผ่านไปยังผู้บริหารด้วยครับ  

นำงรัฐศรัณย์  ตันบรรลือสุข  -เรียนประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ในเรื่องของการท็อปทรายเขาบอกว่าสนามฯ จะสมบูรณ์จะต้องท็อปทราย
    ทุกปี  สนามทั่วไปครั้งนี้จะเป็น ๐.๓ เมตรก็คือ  ๓  เซนติเมตร เพ่ือให้พ้ืนที่                    
    เท่ากันทั้งหมด หลังจากนั้นเราจะมีการท็อปทรายน้อยลง  สอบถามจากผู้รู้                             
    และผู้มีประสบการณ์จะท็อปทรายสนามในส่วนที่หญ้าตายด้วย มีเครื่องบดทับ           
    ให้ละเอียดแน่น ไม่ใช่เอาทรายมาลงจะมีเครื่องหมุน ๆ โดยที่เครื่องเราไม่มี                
    ก็เป็นอาชีพของเขาเลยค่ะ กองช่างจะประมาณราคาและวัดพ้ืนที่ ทางช่าง                         
    ได้เสนอมาค่ะ  คือการประมาณราคาในเบื้องต้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยวิจัย  อัมรำลิขิต   -เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ผมมีความ
นำยกเทศมนตรี   คิดเห็นอย่างนี้นะครับ  ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเห็นว่า                           
    ไม่สมควรไม่เป็นไรครับ  อนุมัติแค่เรื่องเดียว  และอีกเรื่องหนึ่งก็ไม่อนุมัติก็ไม่มี             
    ปัญหาอะไร  จะลองดูว่าถ้าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมให้ท าอย่างนั้น             
    ทางเราก็ท าได้แต่จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างไร  ก็พยายามท าให้            
    เต็มที ่ครับ 
นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์ ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยบัญชำ  สำยสืบสวัสดิ์  -ขออนุญาตนะครับ  ท าไมในรายงานการประชุมไม่แยกก่อนครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล  ก่อนที่จะมาประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ  แยกเรื่องการท็อปทรายกับการซื้อ                  
    ล าโพง  ท าไมไม่แยกญัตติก่อนครับ  รวมกันแบบนี้เวลายกมืออนุมัติทั้งสอง              
    อย่างเลย  ผมว่าไม่ใช่นะครับ   

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  -การโอนเงินงบประมาณแต่ละกองเป็นผู้ท าญัตติ นายกเทศมนตรี               
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  เป็นเพียงผู้เสนอญัตติเข้าสภาเทศบาลเพียงเท่านั้นเองค่ะ  ถามกันดี ๆ ก็ได้                                         
    นะคะ  ไม่ต้องมีอารมณ์ใส่กันก็ได้ค่ะ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายดนัย  เอี่ยมวสันต์  ค่ะ 
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รองประธำนสภำเทศบำล  
นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมำชิกสภำเทศบำล  กระผม นายดนัย  เอ่ียมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต  ๑                                   
    ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตเรื่องของการซื้อล าโพงกับ เรื่องของการ                   
    ท็อปทรายไว้  รอสมัยการประชุมรอบหน้าให้มาตกลงกันเลยว่าเรื่องการ                  
    ท็อปทราย BOQ ก็ไม่มี  การท างานตามขั้นตอนก็ไม่มีบอก เอกสารแค่นี้ถามใน               
    สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรกันถูกไหมครับ  ถ้าชาวบ้านมา               
    ถามว่าคุณท าอะไรกันวะ ขอโทษด้วยครับที่ใช้ค าพูดไม่สุภาพ   

นำงสำวเพียรผจง   รวงผึ้ง  -เข้าใจคะ่ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรื่องล าโพงก็ไม่มีสเปค  ล าโพงล้อลากแบบไหน ไมค์โครโฟนมีไหม
สมำชิกสภำเทศบำล  ก็ไม่ได้เขียน  ตามหลักแล้วจะต้องมีรายละเอียดของสเปคกี่แอมป์ก็ไม่มีบอก            
    เหมือนกับน าเข้ามาใส่ถูกไหมครับ ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผมก็ไม่สามารถ                   
    รู้ว่าในระเบียบสามารถแยกการซื้อล าโพงกับการท็อปทรายได้ไหม ไม่แน่ใจ              
    ตามระเบียบถ้ารวมกันผมยกมือรับรอง  บางครั้งไม่มีลายลักษณ์อักษรไม่มี            
    หลักฐานจะเหมารวมว่าการท็อปทราย ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็อนุมัติไป          
    มีระยะเวลาต่อไปไม่แน่ใจ ๒ ตัวนี้ในระเบียบจะเอายังไงครับ ให้ท่านเลขาสภา        
    เทศบาลช่วยชี้แจงระเบียบให้ผมหน่อยครับ   หรือสามารถแยกได้หรือ                               
    ไม่สามารถแยกได้  ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  -ขออนุญาตให้ประธานสภาเทศบาลขอมติที่ประชุม  ถ้าสมมุติว่าแยก
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  หรือไม่แยกจะท าขึ้นมาใหม่หรือท าสมัยการประชุมสภาเทศบาลสมัยหน้า 
    ไม่มีปัญหานะคะถ้าพูดด้วยกันดี ๆ เข้าใจค่ะ  ขออนุญาตท่านประธานสภา        
    เทศบาลฯ อย่าให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมใช้อารมณ์ในการพูดค่ะ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์ ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยบัญชำ   สำยสืบสวัสดิ์  -ไม่ได้ใช้อารมณ์ครับ  ตามหลักความจริงไม่ได้ใช้อารมณ์ครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คืออย่างนี้   ญัตตินี้เป็นของ
นำยกเทศมนตรี   กองการศึกษา  ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลไม่สบายใจในการที่ว่าญัตติเดียว                               
    จะลงมติเป็น ๒ ครั้งก็ลงมติอย่างนี้  ผมขอเสนอถอนญัตตินี้เลยแล้วกัน  เพ่ือ               
    จบปัญหา  การประชุมครั้ งหน้าผมจะเสนอญัตตินี้ เข้ามาใหม่พร้อมทั้ง                   
    รายละเอียด  ผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมขอถอน                           
    ญัตตินี้ออกไปจากการเสนอครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายดนัย   เอ่ียมวสันต์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 
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นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ผมนายดนัย   เอี่ยมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต  ๑  ล าโพงผมว่าจ าเป็น 
   งานขึ้นปีใหม่  วันเด็กแห่งชาติ   ถ้าไม่มีล าโพงกับไมโครโฟนทางท่านผู้บริหาร                          
    จะขึ้นพูดกับชาวบ้านได้อย่างไร  เช่น  เรื่องโครงการวันเด็กแห่งชาติ ไม่มี                   
    ไมโครโฟน  ไม่มีล าโพง  ทางท่านผู้บริหารถามหาว่ามีไมโครโฟนไหมก็ไม่มี               
    บางครั้งเรื่องการอบรมผู้ปกครองในการตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียน                                   
    ทางท่านผู้บริหารก็ถามหาไมโครโฟนอีก  ซึ่งล าโพงกับไมโครโฟนมีความส าคัญ                 
    ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผมอยากรู้เรื่องระเบียบฯ ว่าเป็นไปได้ไหมสามารถ                                 
    แยกเป็นโครงการไปในการประชุมครั้งนี้  หรือว่าไม่ได้  ก็ไปเสนอในการประชุม                  
    สภาเทศบาลสมัยหน้า บางครั้งทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไม่อนุมัติไป                                        
    พอตอนเย็นนี้  มีการพูดออกไปและมีการโดนต่อว่ากับทางสมาชิกสภาเทศบาล                 
    เมืองพนัสนิคมไม่อนุมัตไิป  ผมขออนุญาตนิดหนึ่งครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายณภัทร  กิตติโกษา  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยณภัทร   กิตติโกษำ   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ                          
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน ผมนายณภัทร  กิตติโกษา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต  ๓   

     ผมขออนุญาตเลขานุการสภาเทศบาลฯ หน่อยนะครับว่า  ทางสมาชิกสภา          
    เทศบาลฯ พูดจาไม่สุภาพ เลขาสภาไม่มีสิทธิ์มาต าหนิหรือต่อว่าทางสมาชิกสภา                
    เทศบาลฯ นะครับ  ขอบคุณครับ 

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  -ขอโทษค่ะ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยวิจัย  อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เคารพ  และสมาชิกสภา
นำยกเทศมนตรี   เทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมพูดเพ่ือความสบายใจด้วยกันทุกฝ่ายและที่           
    ท่านบอกว่าหลังจากการประชุมสภาเทศบาลไปแล้ว  อะไรไม่ใช่ก็เป็นอ านาจ                  
    ของนายกเทศมนตรีเป็นผู้ที่เสนอญัตติขึ้นมา อะไรไม่ชัดเจนที่ท่านสมาชิกสภา       
    เทศบาลมีการท้วงติง  เพ่ือให้ทุกคนสบายใจผมก็ถอนญัตติฯ การประชุมสภา              
    เทศบาลครั้งหน้าผมก็เสนอขึ้นมาใหม่เพ่ือความชัดเจนและล าโพงที่จะใช้ใน                          
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะหาอย่างอ่ืนมาทดแทนได้                     
    เพ่ือให้ทุกท่านสบายใจผมก็ขอถอนญัตตินี้และการประชุมครั้งหน้า ผมก็จะ                  
    เสนอญัตตินี้เข้ามาใหม่  โดยที่จะชี้แจงรายละเอียด  ผมขอถอนญัตตินี้ในการ                
    ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้  ท าทุกเรื่องขอให้ทุกคนสบายใจ ถ้าท่านไม่เห็นด้วย            
    ก็ไม่เป็นไร  ถ้าท่านเห็นด้วยก็ตกลงกันก็เท่านั้นเอง  เรื่องการท างานทางฝ่าย                      
    ข้าราชการเสนอมาผมก็เสนอทางสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมและทุกอย่างมีการ                  
    ผ่านขั้นตอนทุกอย่างมาหมดแล้ว ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลมีการท้วงติง            
    ในเรื่องของรายละเอียดทางผมก็ยอมรับว่าไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทางสมาชิก                       
    สภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบ  เพราะฉะนั้นขอถอนญัตตินี้ออกไปเพ่ือที่จะขอ                    
    รายละเอียดต่อไปในการประชุมสภาเทศบาลฯ ในอนาคตข้างหน้า ขอบคุณครับ 
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นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยธรรมรัตน์  เพชรำวุฒิไกร    -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน กระผม นายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง                                       
    พนัสนิคม เขต ๑  ผมก็เห็นด้วยครับ  ทุกครั้งที่ท่านเสนอเกี่ยวกับโครงการ                        
    ก่อสร้าง  อยากจะให้แนบ BOQ พร้อมทั้งรายละเอียดแบบแปลนมาให้                                 
    ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมทราบ ขอให้จัดส่งเอกสารเร็วหน่อย                              
    นะครับ เราจะได้ศึกษากัน  ถ้าไม่มีให้ดูก็เหมือนคนตาบอดไม่รู้อะไรเลย                                           
    ขอฝากไว้ด้วยครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -สรุปญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ
รองประธำนสภำเทศบำล  พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ของกองการศึกษา  ทางท่าน                
    นายกเทศมนตรีขอถอนญัตติในครั้งนี้คะ 

๕.๒ เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรปรับปรุงทำงเท้ำ 
บริเวณตลำดสดเทศบำล ๒ ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖    (กองช่ำง) 
-ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
นำยกเทศมนตรี   ทุกท่าน  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงโครงการ 
   ป รั บ ป รุ ง ท า ง เ ท้ า บ ริ เ ว ณ ต ล า ด ส ด เ ท ศ บ า ล  ๒  จ า ก ห น้ า เ ซ เ ว่ น  –  ถ น น                                              
    ศรีจารุสัมพันธ์ ๒ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
    พ.ศ.๒๕๖๖ 

-เนื่องจากชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน และงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างที่ตั้งไว้ ซึ่งขอแก้ไขชื่อโครงการเพ่ือให้เหมาะสมและถูกต้องกับ
ปริมาณเนื้องที่ด าเนินการและราคาก่อสร้าง รวมถึงให้เกิดประโยชน์มากสุดต่อ
การใช้งานในการเดินเท้าของประชาชน ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

ข้อควำมเดิม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณ  ตลาดสดเทศบาล ๒ จากหน้าเซเว่น-

ถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๒  จ านวน  ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ดังนี้ 
-ทุบรื้อทางเท้าเดิม 
-เทคอนกรีตทางเท้า หนา  ๐.๑๐ เมตร 
-ปรับปรุงบ่อพัก  จ านวน ๑๙ บ่อ 
-พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๓๘๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมแก้ไข
และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕  หน้า ๔ ล าดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจาก                    
เงินรายได ้

ข้อควำมใหม่ 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
-งบลงทุน 
-ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงทางเท้าบริเวณ  ตลาดสดเทศบาล ๒ จากร้าน                 

คุณผัก-ถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๒ (ผ่านหน้าเซเว่นอิเลฟเว่น) จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ 
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  ดังนี้ 
-ทุบรื้อทางเท้าเดิม 
-เทคอนกรีตทางเท้า  หนา  ๐.๑๐ เมตร 
-ปรับปรุงบ่อพัก      จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๙  บ่อ 
-พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  ๓๘๕ ตารางเมตร  ตามแบบแปลน

เทศบาลเมืองพนัสนิคม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมแก้ไข

และเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕  หน้า ๔  ล าดับที่ ๑ ตั้งจ่ายจาก            
เงินรายได ้

-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ  ข้อ ๒๙  งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ขอได้ โปรดน า เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                     
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายหรือไม่คะ 
รองประธำนสภำเทศบำล   -ขอเชิญ   นายดนัย   เอ่ียมวสันต์  ค่ะ 

นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน  ผมนายดนัย  เอ่ียมวสันต์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
   เขต ๑  อยากจะสอบถามนิดหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงการไม่ทราบว่า 
   เริ่มจากจุดตรงไหนครั้งที่แล้วที่เราถกเถียงกันตรงนั้นไม่ได้ท าโครงการที่แล้ว 
   ตรงไหน  และก็เส้นทางท่ีจะท า  ขอบคุณมากครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นางสาวศศิธร  แต้พานิช  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำงสำวศศิธร  แต้พำนิช    -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวศศิธร   แต้พานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
   เขต ๓ อยากจะขออนุญาต  ถ้าเราจะใช้ชื่อโครงการเพื่อให้ทุกคนเป็นที่เข้าใจ 
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   ตรงกัน  เพราะว่าที่ตลาดใหม่เราไม่มีชื่อร้ านคุณผัก งงนิดหนึ่ งว่าอยู่ตรงไหน                                 
    คุยกันตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมแล้วค่ะ อยากจะให้                
    เปลี่ยนเป็นว่าปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนศรีจารุสัมพันธ์  ฝั่งเซเว่น  เริ่มต้น              
    จากร้านผักคีโต  ถ้าร้านคุณผักไม่น่าจะใช่ค่ะ ร้านอาหารคีโตก็คือเป็นบ้านของ               
    คุณสุระชัยไปจนถึงร้านบะหมี่เจียงเฮงก็คือเส้นถนนศรีจารุสัมพันธ์ ๒ จะได้               
    เข้าใจตรงกันแบบนี้  ขอบคุณค่ะ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำงศิริลักษณ์  พงษ์พำนิช  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ดิฉัน นางศิริลักษณ์  พงษ์พานิช  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต  ๒ 
   จากโครงการนี้จากการที่จะซ่อมแซมปรับปรุงถนน  ทางเท้า  ไม่ทราบจะอ้อม                 
    ไปทางร้านปัจจัย ๔  ด้วยหรือไม่คะ ที่จริงถ้าแนบรูปถ่าย  คิดว่าจะแจ้ง                    
    นอกรอบ  แต่เห็นว่าพูดถึงโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนโซนนี้  จึงขอ                                       
    เรียนถามด้วยเลย  เพราะว่าขอบฟุตบาทช ารุดทั้งแถบมานานมากแล้ว                                 
    มีประชาชนเดินสะดุดล้มตกหลุมกันบ่อยครั้ง  จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณา                     
    ด้วย  ขอบคุณค่ะ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี   ทุกท่าน  ผมต้องขออภัยด้วยครับ  ร้านคุณผักคืออะไร ก็คงอย่างที่ท่าน                               
    นางสาวศศิธร  แต้พานิช  ได้เสนอเริ่มต้นจากบ้านสุระชัยโภชนาใช้ชื่อร้านว่า            
    ผักคีโต  ตรงนั้นไปถึงร้านเจียงเฮงไปจรดถนนศรีจารุสัมพันธ์  ๒ เส้นเดียว                  
    การที่จะอ้อมไปทางร้านปัจจัย ๔ คงไม่ได้อ้อม ทางกองช่างไม่ได้เลี้ยวอ้อม                           
    ไปทางปัจจัย ๔  ถ้าตรงร้านปัจจัย ๔ จะท าก็คงเป็นครั้งหน้าผ่านทางชุมชน           
    ผ่านทางแผน  ผ่านการประชาคมเมืองของเทศบาลเมืองพนัสนิคม และมีการ              
    น าเสนอเข้าสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเพ่ือขออนุมัติต่อไป   

ในการประชุมครั้งนี้ก็ขอท าความเข้าใจกัน  ตั้งแต่ร้านผักคีโต  ไปถึงถนน                          
ศรีจารุสัมพันธ์ ๒  ฝั่งเซเว่นอิเลฟเว่น ครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายณภัทร  กิตติโกษา  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยณภัทร   กิตติโกษำ   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ผม นายณภัทร   กิตติโกษา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๒ 
   ผมก็ขอเสนอนิดหนึ่งก่อนที่ผู้รับเหมาไปท า  เจ้าหน้าที่หรือทางผู้รับเหมาแจ้ง             
   ชาวบ้านบริเวณนั้นก่อนว่าจะมาท าเมื่อไร   จะได้เตรียมความพร้อมและจะได้                    
    เตรียมว่ากี่วันมีการด าเนินการแล้วเสร็จ จะได้วางแผนการค้าขายจะได้      
   ไม่กระทบกับประชาชนในบริเวณนั้นครับ  ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์  รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่คะ  เมื่อไม่มี            
รองประธำนสภำเทศบำล  ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย  ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด              

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enTH1011TH1011&q=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99&nfpr=1&sa=X&ved=2ahUKEwitn-_39t_9AhUzR2wGHYSZBRsQvgUoAXoECAkQAg
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    อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการปรับปรุงทางเท้า  บริเวณ                          
    ตลาดสดเทศบาล ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขอได้โปรดยกมือค่ะ 

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  อนุมัติ   ๑๖  เสียง   ประกอบด้วย 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล  ๑.นายธรรมรัตน์       เพชราวุฒิไกร 
    ๒.นายบัญชา          สายสืบสวสัดิ์ 
    ๓.นางสาวพรรณพัชนันท์    อัครมั่นคงวณิช 
    ๔.นายนิพนธ์              สายสืบสวัสดิ ์
    ๕.นายสว่าง         ทัดเทียม 
    ๖.นายดนัย                  เอ่ียมวสันต์ 
    ๗.นายปิยมิตร         มูลผลา 
    ๘.นางศิริลักษณ์             พงษ์พานิช 
    ๙.นายชัยวุฒิ                   นาคสินธุ์  
    ๑๐.นายสมชัย                 สนธิอัชชรา 
    ๑๑.นางสาวศศิธร    แต้พานิช 
    ๑๒.นายณภัทร                กิตติโกษา 
    ๑๓.นายพรศักดิ์               ก่อเลิศรัศมี 
    ๑๔.นายจิรชัย                 อัมราลิขิต 
    ๑๕.นายสิทธิศักดิ์             มูลผลา 
    ๑๖.นายวีรวุฒ ิ               กรกิจโสภณ 
นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ ขอได้โปรดยกมือค่ะ  ไม่มี 
รองประธำนสภำเทศบำล   -งดออกเสียง   ๑  เสียง   ประธานสภาเทศบาล 
    เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ               
    ปรับปรุงทางเท้า  บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ระเบียบวำระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ำมี) 
นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่คะ 
รองประธำนสภำเทศบำล   -ขอเชิญ นายดนัย  เอี่ยมวสันต์  ค่ะ 

นำยดนัย   เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ผม นายดนัย   เอี่ยมวสันต์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๑ 
   อยากจะสอบถาม  

ข้อที่ ๑  เรื่องสนามเปตอง  ผมถามท่านรองประยูรฯ ว่าตอนนี้ได้ด าเนินการ          
ไปถึงไหนแล้วครับ 
ข้อที่ ๒  เรื่องสนามบาสเกตบอลไม่ทราบว่าท่านไปดูหรือยังว่า  สนามเป็นยังไง 
สามารถแก้ไขได้ไหม  เพราะว่าพ้ืนแตกร้าวมาก  ตรงบริเวณที่มีรอยแตกร้าว
เป็นหลุม  การเล่นบาสเกตบอลจะบิดซ้ายบิดขวาก็แล้วแต่เขา ก็ฝากท่าน               
ไม่ทราบว่าท่าน สท.ชัยวุฒิ นาคสินธุ์  ได้ไปดูบ้างหรือเปล่าช่วยอธิบายด้วย               
นะครับ  ส่วนเรื่องรถดูดโคลนเลนไม่ทราบว่า ไปดูดโคลนเลนที่บริ เวณ                     
บ้านบุ่งคล้าหรือยัง  แต่ชาวบ้านแจ้งผมมาว่าไม่ได้ไปดูดเลยครับ  ก็ฝากท่าน
ด้วยว่าช่วยไปด าเนินการให้ชาวบ้านหน่อยนะครับ เพราะว่าชาวบ้านแจ้งมา                 
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ทางผม  ผมก็ไม่อยากจะถามซ้ าอีก  ฝากท่านช่วยด าเนินการให้ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยประยูร   กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
รองนำยกเทศมนตรี  ผม  นายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ก่อนอ่ืนผม                          
    ก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ช่วยติดตามงาน   และก็เป็น 
   ห่วงเป็นใยในเรื่ องนี้   ซึ่ งจริ ง  ๆ แล้ ว   ผมให้ทางกองช่างลงไปส ารวจดูแล้ว                                   
    เรื่องสนามเปตอง  ได้ด าเนินการขูดหินออกแล้วก็เล่นได้ในระดับหนึ่ง ก็ขูด                            
    หินออกแล้วและก็ใช้สเปย์น้ าและใช้เครื่องตบ ซึ่งตรงนั้นก็สามารถเล่นได้แล้ว             
    เอาหญ้าและวัชพืชออก ส าหรับเรื่องสนามบาสเกตบอลก็ได้ให้ทางกองช่างไปดู            
    และเชิญผู้รับเหมามาคุย  ปรากฏว่าพ้ืนที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในแบบของผู้รับจ้าง      
    เป็นพ้ืนเดิม  ซึ่งเป็นพ้ืนเดิมของสวนสาธารณะชุมชนย่อยที่ ๖ เท่าที่กองช่าง                              
    ไปดูมา ซ่ึงผู้รับจ้างให้การไว้อย่างนั้น ทางกองช่างก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นซึ่งตรงนี้             
    ก็จะเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่จะไปซ่อมแซม  เพราะว่ารับไป               
    แค่ทาสี  สนามบาสเกตบอลตรงนี้เป็นหน้าที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม  ผมจะ         
    ติดตามให้ว่าควรที่จะต้องท ายังไงเพ่ือไม่ให้กระทบทั้งสนาม จะปรับยังไง           
    เป็นจ๊อยหรือว่ายังไง  ก็ให้ผู้อ านวยการกองช่างไปดูอีกครั้ง  และโดยเฉพาะ                 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติ  ให้  นายชัยวุฒิ  นาคสินธุ์  สมาชิก             
    สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมที่เชี่ยวชาญเรื่องบาสเกตบอลได้ลงไปดูวันไหน                        
    ที่ท่านว่างก็จะเชิญท่านไปแนะน าเพ่ิมเติม  ส าหรับรถดูดโคลนเลนได้ทราบว่า            
    ทางกองช่างได้ท าแผนอยู่แล้วว่าตรงบริเวณถนนบ้านบุ่งคล้าก็คงจะดูดโคลนเลน        
    ผมจ าวันที่ไม่ได้  ฝากผู้อ านวยการกองช่างเร่งให้ด้วยครับ  ผมอยากจะเรียนว่า        
    ตรงบ้านบุ่งคล้าค่อนข้างจะท างานล าบากเพราะว่าถนนแคบเวลารถดูด                              
    โคลนเลนเข้าไป  ถนนแคบรถวิ่งสวนทางไม่ได้เลย ตรงนี้ก็ยังกังวลอยู่ว่าเราจะ       
    น ารถดูดโคลนเลนเข้าไปด าเนินการยังไง  ไม่ให้กระทบกับผู้ใช้เส้นทาง                            
    บริเวณนั้น  เพราะว่ารถดูดโคลนเลนเป็นรถสิบล้อและก็กว้างพอสมควร  ถ้าไป               
    จอดและไปดูดโคลนเลน  ผมเคยเอาไปแล้วรถวิ่งสวนทางไม่ได้เลย  ถ้าเป็น                           
    รถหกล้อวิ่งสวนเลนกันไม่ได้  ฝากผู้อ านวยการกองช่างเราควรจะดูดโคนเลน         
    ยังไง  จะลากสายมาดูดโคลนเลนยังไง  ดูอีกครั้งหนึ่ง   ขอให้เร่งด าเนินการ                            
    ให้อีกครั้งหนึ่ง  ก็ต้องขอขอบคุณท่านมาก  จะรีบด าเนินการให้ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร  ครับ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำยธรรมรัตน์   เพชรำวุฒิไกร    -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ                         
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน ผมนายธรรมรัตน์  เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม      
    เขต  ๑  ก็อยากเรียนแจ้งกับทางผู้บริหาร  ได้อภิปรายในสภาเทศบาลฯ                                        
    มา  ๒  ครั้งแล้ว  เรื่องที่แจ้งเรื่องรถดูดโคลนเลนถนนเมืองเก่า  ซอย  ๒                   
    กรอกตาเนตร  ครั้งแรกก็แจ้งไปแล้วก็ได้รับการไปดูดท่อระบายน้ า  แต่ไป                              
    ดูดท่อระบายน้ าไปประมาณ  ๒ บ่อพัก  และก็ไม่ได้มาด าเนินการและ                                 
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    เงียบหายไปเลยครับ  ผมก็ไม่ทราบว่ายังไงเมื่อมีการประชุมสภาเทศบาล                        
    ครั้ ง ที่ แ ล้ ว   ผมก็ แจ้ งทา งสภา เทศบาล เมื อ งพนั สนิ คม   และท่ าน                                  
    รองนายกเทศมนตรีก็รับปากว่าจะรีบไปด าเนินการให้ผมก็ดีใจว่าจะได้          
   ด า เนินการดูดท่อระบายน้ าซั กที   ปรากฏว่าดูดท่อระบายน้ า ไป อีกทั้ งหมด                             
    ๒  ฝาท่อและก็ไม่ได้ด าเนินการต่อครับ  ผมก็เลยสอบถามทางชาวบ้าน                 
    บริเวณนั้น  คือ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารถเสียไม่มั่นใจว่ารถเสีย  อยากจะ            
    สอบถามท่านประธานสภาเทศบาล  ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่ารถเสียหรือเปล่า           
    ครับ  หายไปเลยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มาดูดท่อระบายน้ าที่บริเวณกรอกตาเนตร             
    เลยครับ  ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายประยูร  กิจอริยกุล  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำยประยูร   กิจอริยกุล   -เรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
รองนำยกเทศมนตรี  กระผม นายประยูร กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ต้องขอ   
   อภัยด้วย  วันนั้นไปดูดท่อระบายน้ าจริง ๆ  แต่เนื่องจากรถดูดโคลนเลนมีอายุ         
   การใช้งานมานานและก็ทางผู้ ใช้งานคงคาดไม่ถึ งว่า ลูกปืนแตกน้ ามันรั่วก็ เลย                  
    เอาเข้าศูนย์ไปซ่อมก็เลยท าตัวรับสายก็มีการฉีกออกมา  ก็ให้ซ่อมไปครั้งเดียว         
    ให้ เสร็จเ พ่ือจะได้ เริ่ม ใช้งานให้ เร็วที่สุ ด  ก็ทราบว่ารถออกมาใช้ งาน                            
    เมื่อวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ที่แล้วก็ต้องขออภัยท่านด้วย  ผมจะเร่งด าเนินการ         
    ให้เลยครับ  ก็ต้องขอโทษท่านด้วยที่ไม่ได้แจ้งว่ารถดูดโคลนเลนของเทศบาลฯ              
    จะต้องซ่อม ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ   นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยบัญชำ    สำยสืบสวัสดิ์  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ   
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน ผมอยากจะสอบถามว่าผมก็เคยถามไปตั้งแต่  ๒  รอบแล้วว่า                                             
    รถดูดโคลนเลนซื้อป้ายแดงหรือเปล่า ถ้ามีการซื้อรถป้ายแดงขอดูเดือน                              
    พ.ศ.หน่อยนะครับ คือ  รถดูดโคลนเลน  ซื้อในปี พ.ศ.ไหน  แต่เรื่องรถดูด                                  
    โคลนเลน  ผมอยากจะบอกให้ว่ารถยังผ่อนไม่หมดเลยเสียอะไรมากมาย                                 
    เพ่ิงซ่อมไป ๔ แสนกว่าบาท  มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ  ใบพัดหักหรือเปล่า      
    ระบบสูญญากาศช่วยดูหน่อยนะครับ  รถดูดสิ่งปฏิกูลยังดูดแรงกว่าครับ   

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายประยูร   กิจอริยกุล  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยประยูร   กิจอริยกุล    -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ               
รองนำยกเทศมนตรี  ทุกท่าน  ผมนายประยูร  กิจอริยกุล  รองนายกเทศมนตรี  เรื่องดูดโคลนเลน            
    อยากจะเรียนอย่างนี้  รถซื้อมา ๘ ปีแล้ว ปีนี้เข้าปีที่  ๘  ฉะนั้นเป็นเรื่องปกติ               
    ของรถที่ใช้งานมานาน  แม้แต่รถยนต์ที่มีการใช้งานของเราถึงเวลาก็ต้องซ่อม        
    เป็นปกติ  เพราะฉะนั้นรถที่ไปดูดโคลนเลนไปดูดอะไรที่มีความเค็มแล้วจะต้อง         
    ดูแลรักษา  ถ้าเราไปใช้อย่างที่ผมเรียนท่าน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ไปใช้งาน           
    ไม่รู้ว่าอะไรเสียแล้วไม่ซ่อมแซมยิ่งขยายวงกว้าง  เพราะฉะนั้นรถใช้งาน  ๘ ปี                      
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    ก็ต้องซ่อมแซมไปด้วย  ในส่วนที่ป้ายแดงหรือไม่ป้ายแดง ผมไม่ทราบตอนนี้                            
    ผมไม่รู้  ผมรู้ว่ารถคันนี้มีทะเบียนถูกต้องจากขนส่งมาถูกต้อง  ตามระเบียบแล้ว      
    จะต้องมีหลักฐานต่าง ๆ จะเบิกเงินจากทางราชการได้  เพราะฉะนั้นระบบที่ใช้                 
    ระบบเทอร์โบเหมือนกัน  ใช้ระบบสูญญากาศเหมือนกันในการดูดท่อระบายน้ า      
    แต่ถ้าท่านดูดความแรงน้อยกว่ารถดูดส้วม  ผมยังไม่เชื่อท่านเพราะว่าเท่าที่ผม            
    ไปดูมันดูดทั้งก้อนหิน  ก้อนดินได้  แต่รถดูดส้วมดูดแค่สิ่งปฏิกูล เพราะฉะนั้น                
    จะต้องมาดูกันว่าระบบทั้งสองตัวนี้ ระหว่างรถดูดสิ่งปฏิกูลกับรถดูดโคลนเลน             
    รถคันไหนแรงกว่ากัน  ถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วย  ขอบคุณมากครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยบัญชำ   สำยสืบสวัสดิ์  -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาล 
สมำชิกสภำเทศบำล  ทุกท่าน  ผมมีหลักฐานเกี่ยวกับรถดูดโคลนเลนของเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
   และ เทศบาล เมื อ งบ้ านสวน   รถดู ด โคลน เลนของ เทศบาลเมื อ งพนัสนิคม                               
    สเปคจะมีความละเอียดใกล้เคียงกันเลยครับ  แต่ของเขาเป็นระบบสุญญากาศ           
    ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นแบบใบพัด  ถ้าไม่เชื่อก็ตรวจสอบได้ครับท่าน            
    และทีนี้ของเทศบาลเมืองบ้านสวนราคาจะพอ ๆ กัน ราคา ๑๘ ล้านบาท         
    แต่ถึงเวลาของเทศบาลเมืองบ้านสวนไม่เคยซ่อม  แต่ของเทศบาลเมือง                 
    พนัสนิคมซ่อมไป ๑  ครั้งแล้ว  มีการซ่อมใหญ่ด้วย ๔  แสนบาท  ของเทศบาล             
    เมืองบ้านสวนแทบไม่ได้ซ่อมเลยของเขาทนทานมาก  ผมอยากจะสอบถามแค่นี้                
    ครับ  ขอบคุณมากครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยวิจัย  อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  เรื่องรถดูดโคลนเลนของแต่ละ
นำยกเทศมนตรี   บริษัทเขามีมาตรฐานในการท า  ถามว่าในอดีตการที่จะซื้อรถดูดโคลนเลน                                          
    คันหนึ่ง  ทางเราก็อยากจะได้รถที่ดีที่สุด แต่บางครั้งในการประมูลในการ                                  
    ที่ออกแบบสเปคเราถูกต่อว่าในเรื่องของการล็อคสเปค  เราเอาแบบเทศบาล               
    เมืองบ้านสวนมาเลย  แต่เราก็ถูกในเรื่องการล๊อคสเปคถามทางผู้ที่ด าเนินการ           
    ผู้ควบคุมเราอยู่  เราจะต้องวางสเปคอย่างไร สุดท้ายแล้วเราก็ออกมาในเรื่อง             
    มอก. แต่เทศบาลเมืองบ้านสวนจะผิดกันตรงที่ผมเคยขอดูจากเทศบาลเมือง            
    บ้านสวนมาใช้  เราก็อยากได้แบบของเทศบาลเมืองบ้านสวนถ้าเทียบกับ                  
    เทศบาลเมืองบ้านสวนเราถูกร้องเรียนในเรื่องของการล็อคสเปค  ซึ่งตรงนี้ผมก็  
    พูดในที่ประชุมสมัยนั้นอยู่ด้วยกันทุกคนก็ทราบ  สุดท้ายเราก็มีการเปิด                                  
    การประมูล  โดยที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาได้  และเราได้รถคันนั้น                   
    แต่ว่ารถคันนั้นจะใหม่หรือเก่าอยู่ที่คณะกรรมการตรวจรับ ซึ่งทางผู้บริหาร                          
    ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปก้าวก่ายอะไรเลย  วันนี้เป็นสิ่งที่ผมดูอยู่ตลอดเวลาว่า                                  
    เรามีเงิน แต่เราไม่สามารถจะซื้อรถที่ดีท่ีมีคุณภาพตามที่เราต้องการได้       
   เพราะว่าในเรื่องของสเปคที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ท าอยู่ไม่กล้าที่จะด าเนินการตามที่                 
    เราต้องการซึ่งเราก็บังคับให้เขาท าไม่ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะสั่ ง                                
    ให้เจ้าหน้าที่ไปล็อคสเปคตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมอึดอัดมากในเรื่องนี้  และผมก็ได้            
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    ชี้แจงให้กับทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ในสมัยนั้นก่อนที่จะอนุมัติให้ไปซื้อ               
    รถดูดโคลนเลน  ส าหรับในการใช้งานเราก็ไม่รู้ถ้าเขาซ่อมหรือไม่ซ่อมแต่ของเรา               
    ซ่อมในเรื่องที่จ าเป็นและถ้าจะซ่อมเท่านั้นเอง  ตอนนั้นที่มีการซ่อมใหญ่ในอดีต                 
    ที่ซื้อรถดูดโคลนเลนกันเขาใช้เครื่องยนต์ด าเนินการ  แต่ทางเราเห็นว่า                                     
    ของเทศบาลเมืองบ้านสวนเราตั้งเครื่องต่าง ๆ  เพื่อไม่ไปรบกวนเครื่องยนต์ของ                    
    รถยนต์ก็ออกสเปคอย่างนั้นได้  แต่สิ่งที่คนที่ประมูลไปได้เขาก็ไปท าขึ้นมา            
    ระบบในการที่ท่อเข้าและท่อออกไม่บาลานซ์กัน  ซึ่งเวลาส่งงานส่งมอบรถ                            
    ก็ดูดโคลนเลนให้เห็นก็ดูดโคลนเลนได้ดี  แต่หลังจากท่ีท าไปได้ระยะหนึ่ง  เริ่มมี           
    ปัญหาในเรื่องท่อดูดโคลนเลนไปให้คนที่มีความรู้  ความช านาญในเรื่องนี้มาท า
    ในเรื่องท่อดูดก็ได้ด าเนินการได้  จนกระทั่งทุกวันนี้ส าหรับลูกปืนที่ท่านพูด                 
    มีอายุการใช้งานในช่วง ๘ ปี เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องซ่อมแซม  ซึ่งเรา                                  
    ก็พยายามที่จะท าหลาย ๆ เรื่อง  คราวที่แล้วที่ล่าช้าไป  ผมดูจากสภาพ             
    ภูมิอากาศแล้ว จะมีฝนผมก็ให้ไปเช็คตรวจดูบ้านเกาะกลางหน้าสถานธนานุบาล      
    วัดเกาะแก้วนครสวรรค์กับแยกถนนศรีกุญชร ผมให้ทางกองช่างไปเปิดดูท่อ               
    ดูทั้งหมดเลย ถ้าไม่ดียังไงให้ไปดูดท่อระบายน้ า  ซึ่งเราก็ได้ด าเนินการตรงนี้              
    เพ่ือที่จะรองรับช่วงฤดูฝนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  แต่ครั้งที่แล้วที่ผม                   
    ให้ไปประมาณกลางเดือนที่แล้ว  เพราะว่ามีการออกอากาศจะมีฝนมาทางเรา                 
    ก็เป็นห่วงเราก็ให้ไปด าเนินการ  ซึ่งผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าในเรื่องของ                            
    การท างานทางเราก็เป็นห่วงในทุก ๆ เรื่อง แต่บางครั้งความเป็นห่วงของเรา             
    อาจจะท าไม่ได้ตามอ านาจหน้าที่หรือว่ามีการที่จะด าเนินการได้ตามระเบียบ                 
    เท่านั้นเอง  ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยบัญชำ   สำยสืบสวัสดิ์  -ผมรบกวนนายกเทศมนตรีว่า  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล  ๒ ครั้ง
สมำชิกสภำเทศบำล  ที่ผ่านมา  ที่ผมถามท่านนายกเทศมนตรีเรื่องรถผลิตที่บริษัทอะไร          
   นายกเทศมนตรีบอกว่าจ าไม่ได้เลย  ผมก็มาถามนายกเทศมนตรีอีกรอบหนึ่ง 
   บริษัทไหนเป็นผู้ผลิต  ผมเคยถามนายกเทศมนตรีบอกว่าจ าไม่ได้  ขอชื่อบริษัท           
   ด้วยครับ   

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -ผมไม่ทราบจริง ๆ  ในช่วงนั้น เขาใช้ชื่อบริษัทไหน แต่คุณสามารถ 
นำยกเทศมนตรี   ที่จะไปขอดูรายละเอียดตรงนั้นได้จากกองคลังไปดูได้เลยบริษัทใด 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายบัญชา  สายสืบสวัสดิ์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยบัญชำ  สำยสืบสวัสดิ์  -ขอโทษครับ ผมขอดูรายละเอียดเกี่ยวกับทะเบียนรถด้วยนะครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายณภัทร  กิตติโกษา ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 
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นำยณภัทร   กิตติโกษำ   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  กระผมนายณภัทร   กิตติโกษา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต  ๓ 
   ผมขอเสนอการประชุมสภาเทศบาล  ผมขอเสนอให้มีการถ่ายทอดเสียง 
   ตามสายได้ไหมครับ  เมื่อมีการประชุมสภาเทศบาลเมื่อคราวที่แล้วที่ท่าน 
   นายดนัย    เ อ่ียมวสันต์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  เสนอไปครั้ งหนึ่ ง                              
    และผู้บริหารยังเงียบอยู่ ต้องพูดให้ประชาชนรู้ว่าโครงการต่าง ๆ ๓๐ โครงการ              
    เราผ่านสภาเทศบาลไป ๒๗ โครงการ อีก ๓ โครงการ  ผ่านไม่ผ่านเพราะอะไร                
    ชาวบ้านจะได้รู้ว่าโครงการที่ไม่ผ่าน ๓ โครงการ ยกตัวอย่างไฟฟ้ายังสว่างอยู่                       
    ชาวบ้านจะได้รู้ไปเลย  ทางผมจะได้ไม่ต้องไปอธิบาย  และทางผู้บริหาร                                       
    จะไม่ต้องอธิบาย  ระบบไฟฟ้าก็ยังดีอยู่ทั้ง ๒ เส้นเลย  เส้นเทศบาลพัฒนาไม่ดี                     
    ไม่ไปท าครับ ตามซอยต่าง ๆ เป็นแกนเก่าเหล็กด าแล้ว ท่านผู้บริหาร                                           
    ลองตรวจสอบดูครับ กลางคืนไปดูถนนศรีกุญชรมีแสงสว่าง  จะมีธนาคาร                             
    ๕  ธนาคาร  เปิดไฟทุกธนาคาร  ธนาคารกรุงศรี  ธนาคารกสิกร  ธนาคาร           
    กรุงเทพ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดไฟสว่างหมดเลย              
    ไม่รู้ที่บอกว่าไม่ผ่านเพราะไม่รู้ไปถามทางสมาชิกสภาเทศบาลดูว่าไม่ผ่าน             
    เพราะอะไรก็เพราะอย่างนี้ครับ  เพราะว่าระบบไฟฟ้ายังใช้งานดีอยู่       
   ขาเหล็กก็ยังใช้งานดีอยู่ครับ จะได้ไม่ต้องมาถามให้เสียเวลาท่านผู้บริหาร               
   และสมาชิกด้วยครับ  ผมขอเสนอให้มีการถ่ายทอดเสียงครับ ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ                    
นำยกเทศมนตรี   ทุกท่าน  ยินดีเลยครับการที่จะถ่ายทอดเสียงหรือไม่ถ่ายทอดเสียงขึ้นอยู่ที่ทาง                  
    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่ได้อยู่ที่ผม  อีกเรื่องหนึ่งที่ทางสมาชิก                        
    บอกว่ามีความสว่าง  แต่ผมมีการตอบรับความคิดเห็นจากประชาชนอีกกลุ่ม                  
    หนึ่งว่าไม่สว่าง  อีกเรื่องหนึ่ง  ณ วันนี้  ถนนเมืองเก่า ถนนศรีกุญชร  เป็นถนน                  
    ที่มีการค้าขายในช่วงกลางคืนเขาถามผมมาว่าตรงนี้เมื่อไรจะเปลี่ยน  ผมเสนอ                      
    ว่าเปลี่ยนแล้ว  แต่ทางสมาชิกสภาเทศบาลไม่ผ่านก็ไม่รู้ว่าจะท ายังไง  ตามหลัก                    
    ที่ผมคิดจะเปลี่ยนแล้วที่อยู่บริเวณถนนเมืองเก่ากับถนนศรีกุญชรเปลี่ยนที่ถนน             
    ซอยที่เป็นไฟนีออนเราไม่ได้ไปทิ้ง  ผมได้รับค าตอบมาแบบนี้ผมพร้อมนะครับ                
    ให้เปิดเสียงตามสายและทางเราพร้อมที่จะชี้แจงที่ผมไปพูดที่ประชาชนมาถาม               
    ผมจะต้องชี้แจงให้เขาฟัง  เขาถามมาและให้ผมเฉยยังไงในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ผ่าน                   
    เขาถามมาผมก็ต้องตอบ แต่ผมไม่เคยเอ่ยชื่อใครเลยนะครับว่าใครเป็น                                
    คนไม่ผ่าน ใครเป็นคนไม่ผ่านใครเป็นคนพูดไม่เคยเลย  ผมเพียงแต่ว่า                                  
    สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมไม่ผ่าน  ผมก็ไปด าเนินการท าเท่านั้นเอง ผมก็พูดอยู่             
    ตลอดเวลาว่าถ้าท่านเห็นว่าไม่มีไม่ควรผ่านก็ไม่ต้องผ่าน  แต่จะให้ประชุมสภา                
    เทศบาลเมืองพนัสนิคมเสียงตามสายยินดีครับ  ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามหรืออะไร                         
    ทั้งสิ้น อยู่ที่สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเสนอใช่ไหมครับ  ท่านเลขานุการอยู่ที่                 
    สภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเสนอสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเห็นชอบในการ                       
    ถ่ายทอดเสียงตามสายท าระบบขึ้นมาใหม่ก็ดีเหมือนกันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร              
    ผมก็ไม่อยากที่จะไปชี้แจงเพราะว่างานประเพณีบุญกลางบ้าน  งานประเพณี                   
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    ลอยกระทงก็ดีที่ผ่านมา ทางชาวบ้านต่อว่าออกมา  ๖  โมง  ไม่เห็นออกมา                            
    ไม่เห็นอะไรแล้วเราถึงขอแก้ไขเท่านั้นเอง 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายบัญชา   สายสืบสวัสดิ์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยบัญชำ    สำยสืบสวัสดิ์    -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ในกรณีนี้ผมขอเข้าแผนฯครั้งหน้า 
สมำขิกสภำเทศบำล  ได้ไหมครับ  ท่านเลขานุการจะอนุญาตไหมครับ  

นำงสำวเพียรผจง  รวงผึ้ง  -ให้สภาเทศบาลอนุมัติอนุญาตก็เข้าได้แล้วค่ะ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล   

นำยบัญชำ   สำยสืบสวัสดิ์  -ท่านประธานสภาเทศบาลอนุญาตไหมครับ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขออนุญาตคะ่   
รองประธำนสภำเทศบำล   -ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ค่ะ 

นำยวิจัย   อัมรำลิขิต   -จะต้องท าความเข้าใจกัน ทางสมาชิกเสนอว่าจะให้ออกเสียงตามสาย 
นำยกเทศมนตรี   ทางประธานสภาเทศบาลฯ ก็ขอมติถ้าท่านยกมือท่านประธานสภาเทศบาล                               
    จะถามอีกว่า  สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย  ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรอง      
    ๘  เสียง  ต่อ ๘  เสียงเท่ากัน ก็เป็นอ านาจของประธานสภาเทศบาลในการ                      
    ที่จะตัดสินเท่านั้นเองครับ  เพราะว่าจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาเทศบาล      
    ก่อนครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายธรรมรัตน์ เพชราวุฒิไกร  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำยธรรมรัตน์   เพชรำวุฒิไกร  -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  กระผมนายธรรมรัตน์   เพชราวุฒิไกร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม                                      
    เขต  ๒  ผมอยากจะสอบถามกับท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังผู้บริหาร               
    หรือว่าผ่านไปยังเลขานุการสภาเทศบาล  ลองดูว่าระเบียบสภาเทศบาลเป็น                
    อ านาจหน้าที่ของประธานสภาเทศบาลหรือเปล่า  ผมเคยอ่านเจอไม่ต้องขอมติ           
    ขออะไรก็ได้ครับ  ฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -อนุญาตให้มีการเผยแพร่ผ่านทางเสียงตามสายค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล   -ขอเชิญนายกเทศมนตรี ค่ะ 

นำยวิจัย  อัมรำลิขิต   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นำยกเทศมนตรี   ทางประธานสภาเทศบาลได้อนุมัติที่จะถ่ายทอดเสียงตามสาย  ทางฝ่าย        
   เ ลขานุ การสภา เทศบาลจะ ไปดู ว่ า ในการถ่ า ยทอด เสี ย งตามสาย  จะต้ อ ง                         
    ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง  ซึ่งถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรก็ง่าย  ถ้ามีค่าใช้จ่ายที่จะต้อง                     
    มีการถ่ายทอดเสียงกระจายสัญญาณเสียงตามสาย  ถ้ามีในเรื่องของค่าใช้จ่าย               
    จะต้องผ่านขั้นตอนของค่าใช้จ่ายออกไป  เราพยายามท าให้เร็วที่สุดให้ทันเดือน        
    พฤษภาคมนี้  ผมอยากให้ประชาชนฟังเสียงตามสายมากที่สุด ก็ต้องขอขอบคุณ             
    ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคมเป็นอย่างสูง  ที่ท่านได้อนุมัติให้มี                                     
    การถ่ายทอดเสียงตามสายครับ  
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นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นางสาวศศิธร  แต้พานิช  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล  

นำงสำวศศิธร  แต้พำนิช   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  
สมำชิกสภำเทศบำล  ดิฉัน  นางสาวศศิธร  แต้พานิช  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  ๓ ก็ฝากตามเรื่อง  
   หลอดไฟฟ้าตรงบริเวณร้านเจ้เช็ง  บริเวณหน้าวงเวียนหอนาฬิกาตลาดใหม่ 
   โคมไฟแตกและมีการช็อต ไฟเหลือนิดเดียวและก็ มีนกบินเข้าไปท ารั งจนเต็ม                  
    หลอดไฟแล้วค่ะ พอดีเมื่อวานแจ้งมาขอให้ติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะ 
 
 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายณภัทร  กิตติโกษา ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยณภัทร  กิตติโกษำ   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
สมำชิกสภำเทศบำล  ผมนายณภัทร  กิตติโกษา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  เขต ๒  
   ผมขอเสนอเรื่องไฟทางสาธารณะ ถนนเมืองเก่า  ถนนศรีกุญชร   ระบบไฟฟ้า                       
    ไม่สว่างเพราะโคมไฟมีแมลงเข้าไปอาศัยอยู่ เยอะมาก ผมขับมอเตอร์ไซด์                                           
    ผ่านทุกวัน  มีแมลงอยู่ในหลอดไฟจ านวนมาก  ถ้าไม่สว่างลองเปลี่ยนโคมใหม่              
    หรือเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ  LED  ถ้าเปลี่ยนไฟสว่างอยู่แล้ว  ถ้าใส่ใจดูว่าแมลง       
    เยอะควรที่จะเอาออก  ถ้าโคมไฟเหลืองควรเปลี่ยนโคม  เพราะว่าโคมไฟ                          
    บางอันยังใหม่อยู่และใช้งานได้ดี  ขาเหล็กยังใหม่สามารถซ่อมแซมได้ให้มีความ           
    สว่างข้ึน  ผมก็ขอเสนอแค่นี้ครับ 

นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -ขอเชิญ  นายดนัย  เอี่ยมวสันต์  ค่ะ 
รองประธำนสภำเทศบำล 

นำยดนัย    เอี่ยมวสันต์   -เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
สมำขิกสภำเทศบำล  กระผม  นายดนัย   เอี่ยมวสันต์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม เขต ๑ 
   ผมขอเสนอแนะในการที่จะปรับปรุงทางเท้า  บริเวณเส้นทางตลาดใหม่ ทั้ ง เ ส้ น                
    เลย  ร้าน ช. เจริญ  ร้านอุดมสินเซ็นเตอร์   ที่ได้อนุมัติโครงการไปตรงนี้                                         
    ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยเปิดฝาท่อ       
    ระบายน้ า  และน ารถดูดโคลนเลนไปช่วยดูดท่อระบายน้ าก่อนไหม  ก่อนที่จะ          
    ด าเนินการปรับปรุงทางเท้าพอดูดน้ าในท่อระบายน้ าไปเสร็จเรียบร้อย            
   ทางผู้ รับ เหมาท าทาง เท้า เสร็ จ เรียบร้ อยแล้ว   ทางเทศบาลเมืองพนัสนิ คม                              
    ไปตรวจสอบก่อนในการเซ็นขออนุมัติเบิกเงินให้กับผู้รับเหมา  เราจะต้องส ารวจ          
    ดูว่าเราดูดโคลนเลนไปแล้ว  เกิดผู้รับเหมาท าเศษปูน  หรือเศษหินอะไร                             
    หล่นล่วงลงไปสามารถบอกกับผู้รับเหมาให้ช่วยเอาออกก่อนการเซ็นอนุมัติ                                 
    ในการเบิกเงินเพราะว่าถ้าเราไปส ารวจไม่ไปดูดโคลนเลน  ท าไปปิดฝาท่อเลย                        
    ไม่มีการตรวจสอบในอนาคตเวลาท าไปฝนตกน้ าท่วมประชาชนเดือดร้อน                              
    ก็ต้องมาอธิบายอีกว่าท าไมเวลาท าท่อระบายน้ าแล้วน้ าท่วมอีก  ฝากท่าน            
    ประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย  ผมเสนอว่าให้ท าเป็นขั้นตอน         
    แบบนี้  ทางผู้รับเหมาจะได้สบายใจและทางสมาชิกสภาเทศบาลก็จะสบายใจ             
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    ท าแบบนี้ทางผู้รับเหมาได้ท าการทิ้งเศษสิ่งของไปให้เขาดึงขึ้นมา ไม่ใช่คนนั้น                     
    แก้ตัวทีคนนี้แกตั้วทีก็ขอเสนอแนะแค่นี้ครับ  ขอบคุณมากครับ  
 
นำงสำวเขมณัฏฐ์   รักจรรยำบรรณ -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ  เมื่อไม่มี                   
รองประธำนสภำเทศบำล  การประชุมวันนี้ก็ครบวาระแล้ว  ดิฉันขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล                        
    ทุกท่าน  ท่านผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน                                      
    ที่มาประชุมกันในวันนี้  ผมขอปิดประชุมค่ะ 

.............................................. 
 
ปิดประชุม  เวลำ  ๑๖.๔๐  น. 

 

    (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางสาวปฐมาวดี   พิริยะตะกุล)  
        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานกาประชุม 
      (นางสาวรังศิมา       เสียงเพราะ) 
           หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาราชการแทน 
        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นางสาวเพียรผจง     รวงผึ้ง) 

         ปลัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
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คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล    ได้ตรวจข้อความในรายงาน                
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖  
เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม  
เวลา ๑๕.๐๐ น. เรียบร้อยแล้ว  รับรองว่าข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดังกล่าว ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้                      
เป็นหลักฐานในครั้งนี้แล้ว 
 

ลงชื่อ      ประธานกรรมการ 
 

   (นายดนัย       เอ่ียมวสันต์) 
 

 
ลงชื่อ      กรรมการ 
 

   (นายสมชัย     สนธิอัชชรา) 
 
 

ลงชื่อ      กรรมการและเลขานุการ 
 

   (นายสว่าง     ทัดเทียม) 
 
 

ลงชื่อ      ประธานสภาเทศบาล 
 

   (นางสาวเขมณัฏฐ์   รักจรรยาบรรณ) 
      รองประธานสภาเทศบาล  

         ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาเทศบาลฯ   
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